

Khoảng 40% đói đại bộ phận các màu trên hành tinh thực và các khu vực có tỷ lệ营养不良 i nghèo cao



Trung tâm giúp đỡ trẻ em nghèo tại thành phố Legazpi, phía nam thủ đô Philippines (REUTERS)

Một phần lớn dân số thế giới hiện đang là nạn nhân của tình trạng thiếu ăn.

Tổng giám đốc Tổ chức Lương nông Thế giới (FAO) đã nhấn mạnh điều này, trong bản báo cáo số báo công bố hôm nay 30/05/2012 nhằm khuyến khích cho hành động khẩn cấp của Liên Hợp Quốc và phát triển bền vững Rio+20, sẽ diễn ra từ 20 đến 22/06 tại Rio de Janeiro.

Ông José Graziano da Silva tuyên bố : « Việc phát triển không thể được xem là bền vững mà khi tình hình này vẫn tiếp diễn – các bệnh营养不良 trên thế giới thì có một营养不良 i thiếu ăn.

Hội nghị thế giới về Rio cho chúng ta cần hội duy nhất để xem xét sự phù hợp giữa các chương trình an ninh lương thực và các tiêu bản vùng, nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu này ».

Bên báo cáo mang tựa đề : « Về một thế giới lai mong muốn : chúng ta đối và thực hiện sự chuyển đổi hệ thống về một nền nông nghiệp và hệ thống thực phẩm bản vùng ».

Nội dung khuyến khích các chính phủ áp dụng các biện pháp kích thích việc tiêu thụ và sản xuất mang tính bản vùng, giúp các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm hoạt động tốt và công bằng, để người nông dân có công cho sáng tạo và cho hệ thống.

Theo báo cáo, thì ba phần tư số người nghèo đói trên thế giới sống ở nông thôn, đã sẵn lòng chuyển vào nông nghiệp và các hoạt động liên quan để sinh sống.

Khoảng 40% đất đai bị bỏ hoang trên hành tinh thực sự các khu vực có tỷ lệ người nghèo cao. Bên báo cáo giới thiệu : « Nền đối tạo nên một cái vòng lặp quen : năng suất giảm, người nghèo càng nghèo thêm, phát triển kinh tế chậm lại, tài nguyên giảm sút ».

Theo FAO, thì « Chúng ta cần phải chuyển sang chế độ ăn uống bền vững mang một ít dấu ấn sinh thái, và giảm nhu cầu thoát, lãng phí thực phẩm trong suốt quy trình sản xuất ».

Tổ chức Liên Hiệp Quốc ước tính lượng thực phẩm bị hao hụt và lãng phí trên toàn thế giới lên đến 1,3 tỷ tấn mỗi năm, tương đương 10% lượng calo.

Điểm góc để sản xuất, cần nhận được việc khắc phục nạn đói bị bỏ hoang, nguồn nước và chất dinh dưỡng nghèo đi, khí thải gây hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm và hệ thống sinh thái tự nhiên bị xuống cấp. Chỉ riêng ngành chăn nuôi đã sản xuất đến 80% diện tích trống rỗng và chăn thả, và nông nghiệp thì ra 30% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Tổ chức Liên hợp quốc về Môi trường: Công bố ý nghĩa trên thế giới thì có một ngày thi u ăn

Tác Giả: Th&y My

Thứ Tư, 30 Tháng 5 Năm 2012 15:32

Hội nghị Rio lần này diễn ra 40 năm sau Hội nghị quốc tế Stockholm về môi trường năm 1972, 20 năm sau hội nghị quốc tế Rio về môi trường và phát triển năm 1992, và 10 năm sau Thế giới đổi mới và phát triển bền vững ở Johannesburg năm 2002.

Mục đích của hội nghị Rio năm nay nhằm tái lập cam kết của các chính phủ về phát triển bền vững. Các mục tiêu và chương trình của hội nghị đã được công nhận trong nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 09/12/2009.